



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ โทร. ๐๘ ๕๓๖๙ ๒๔๒๔

ที่ ทส.๑๖๑๓.๓/ ๗๓๖๕ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ เสียชีวิต

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ตามหนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๘ (นครราชสีมา) ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๒๑.๕/๑๐๑๕๒ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ เสียชีวิต ได้หารือแนวทางปฏิบัติ กรณีเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสียชีวิต และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ได้รับผลประโยชน์สิทธิการรับเงินอุดหนุน มีความประสงค์ จะขอรับโอนสิทธิและหน้าที่การเข้าร่วมโครงการฯ และขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการฯ นั้น

กรมป่าไม้ พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์สิทธิการรับเงินอุดหนุนและการเข้าร่วมโครงการ ตลอดจนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรที่เสียชีวิต ตามข้อหาหรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. กรณีเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสียชีวิต และผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ได้รับผลประโยชน์สิทธิการรับเงินอุดหนุนได้ดำเนินการขอรับเงินอุดหนุน และได้รับเงินอุดหนุนเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงย่อมมีสิทธิรับเงินอุดหนุน และได้รับเงินอุดหนุนในปีนั้น ซึ่งถือว่าสิทธิในการรับเงินอุดหนุนรายดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ต่อมาหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนและเข้าร่วมโครงการ ภายหลังระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับ ผู้ได้รับผลประโยชน์สิทธิการรับเงินอุดหนุนลำดับถัดไป จะต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครอง หรือมีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เข้าร่วมโครงการนั้นด้วย และรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้เข้าร่วมโครงการเดิม

๒. กรณีเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ เสียชีวิต และได้แต่งตั้งให้ได้รับผลประโยชน์สิทธิการรับเงินอุดหนุนไว้แล้ว ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๙ ระบุว่า ผู้รับผลประโยชน์จะต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครอง หรือมีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เข้าร่วมโครงการนั้นด้วย ซึ่งขั้นตอนในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครอง หรือมีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน อาจใช้ระยะเวลายาวนานอาจทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งขัดกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน สามารถแยกตอบเป็น ๒ ประเด็น ดังนี้

๒.๑ กรณีผู้รับผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งไว้เป็นทายาทของผู้เสียชีวิต หากประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการและรับเงินอุดหนุนตามโครงการต่อจากผู้เสียชีวิต จะต้องพิสูจน์ได้ว่าตนเป็นผู้ที่มีสิทธิในการถือครองและทำกินในพื้นที่ดังกล่าวต่อจากผู้เสียชีวิต โดยให้นำหลักฐานเอกสารที่แสดงถึงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือมีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ มาประกอบการรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ

๒.๒ กรณีผู้รับผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงแบ่งปันทรัพย์สินมรดกระหว่างทายาทด้วยกันเองได้ ตามกฎหมายจึงต้องมีการร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีการจัดตั้งผู้จัดการมรดกซึ่งอาจต้องใช้เวลายาวนาน จึงทำให้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าทายาทคนใดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครอง หรือมีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาที่ ๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๙ จึงอาจส่งผลทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามเวลาที่กำหนดไว้ ที่ให้รับดำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป คือภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจะเป็นการขัดกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ในกรณีนี้ ให้ถือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นมูลเหตุให้การเข้าร่วมโครงการต้องสิ้นสุดลงด้วยการเสียชีวิตอันเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย (กล้าไม้) และเงินสนับสนุนที่ได้รับไป โดยให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป



(นายอดิศร นุชดำรงค์)
อธิบดีกรมป่าไม้